

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

Ngày 11-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đến thăm, chúc mừng các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Tại Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vinseed, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng vui mừng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả của doanh nghiệp đã đạt được trong thời gian qua. Doanh nghiệp đã nỗ lực, tích cực cụ thể hóa các chủ trương của thành phố trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần quan trọng vào việc lan tỏa, tạo ra hệ sinh thái không chỉ của thành phố mà của cả vùng. Đây là minh chứng cụ thể về nghiên cứu khoa học đến thương mại hóa về sản phẩm, qua đó, doanh nghiệp đã khẳng định được thương hiệu của mình. Đặc



Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, bên trái) tặng hoa, quà chúc mừng Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Ảnh: TRẦN TRÚC

biệt là sự tiếp cận khởi nghiệp của các bạn trẻ khi mà hiện thực hóa chủ trương khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thành phố.

Về các kiến nghị đề xuất của doanh

ngiệp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố đã có những chủ trương, chính sách, quan tâm hỗ trợ

XEM TIẾP TRANG 2

Đà Nẵng trao đổi kinh nghiệm các lĩnh vực với Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương

Thực hiện kế hoạch của Thành ủy về hoạt động xây dựng các văn kiện trình Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, trong hai ngày 10 và 11-10, đoàn công tác UBND thành phố do Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chính làm trưởng đoàn có các buổi làm việc với UBND Thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Bình Dương.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chủ trì làm việc với đoàn công tác thành phố. Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo các sở, ngành Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với đoàn về công tác triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; kinh nghiệm trong triển khai các chính sách tương đồng



Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chính (bên trái) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

với thành phố Đà Nẵng được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế,

chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Hai địa phương trao đổi việc triển khai một số giải pháp, định hướng

XEM TIẾP TRANG 2

Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Hạt

Ngày 11-10, Quận ủy Hải Châu tổ chức trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Hạt, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đến dự và trao huy hiệu.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Hạt được nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Đó là sự ghi nhận đối với những đóng góp lớn lao của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, quê hương Quảng Nam-Đà Nẵng và cơ quan, địa phương, đơn vị mà đồng chí từng công tác. Đây không chỉ là vinh dự cá nhân đồng chí và gia đình mà còn là vinh dự của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố cũng như quận Hải Châu.

XEM TIẾP TRANG 2

Vện lời thề với Đảng

Ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được xem là một trong những ngày thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

TRANG 4

LIÊN HOAN PHIM CHÂU Á ĐÀ NẴNG Sự kiện thương hiệu của thành phố

Hai lần tổ chức thành công liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), thành phố tiếp tục khẳng định là điểm đến sự kiện - lễ hội hàng đầu khu vực. Để chuẩn bị cho kỳ liên hoan thứ ba, thành phố có nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá sự kiện điện ảnh này, hướng đến xây dựng DANAFF trở thành thương hiệu của Đà Nẵng.

TRANG 5

THỜI SỰ & BÀN LUẬN

Phát huy vai trò doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới

Nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), cùng nhìn lại một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nghị quyết số 41-NQ/TW tiếp tục khẳng định đội ngũ doanh nhân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Doanh nhân

không chỉ tạo ra của cải vật chất, việc làm cho hàng triệu lao động mà còn đóng vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi công nghệ, đổi mới sáng tạo, đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế. Nghị quyết nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, doanh nhân Việt Nam cần trở thành lực lượng dẫn đầu trong các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

ĐOÀN SƠN

XEM TIẾP TRANG 3

NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13-10

Doanh nghiệp Đà Nẵng đổi mới và phát triển

Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân thành phố Đà Nẵng không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn để hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả; góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách địa phương; làm tốt công tác an sinh xã hội, khẳng định vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp, doanh nhân đối với cộng đồng.

TRANG 3



Nhiều doanh nghiệp Đà Nẵng đã và đang vươn ra thị trường khu vực và toàn cầu, góp phần đưa thương hiệu Việt ra thế giới và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. TRONG ẢNH: Nghiên cứu và sản xuất phần mềm tại FPT Software Da Nang. Ảnh: MAI QUẾ

Chia sẻ, ứng dụng kỹ thuật cao trong can thiệp tim mạch

Ngày 11-10, tại Đà Nẵng, Hội Tim mạch Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học tim mạch can thiệp toàn quốc lần thứ 10 với chủ đề "Can thiệp tim mạch trong kỷ nguyên mới: Kết nối - Chia sẻ - Thành công".



TRANG 3

TRONG SỐ NÀY

AI giúp cải thiện hiệu quả dự báo bão

TRANG 6

VIỆT NAM - ẤN ĐỘ
Cắt chuỗi trận thất vọng

TRANG 6

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

(TIẾP THEO TRANG 1)

đến các doanh nghiệp, để các doanh nghiệp yên tâm hoạt động, sản xuất. Các ngành chức năng tiếp tục đồng hành doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận mặt bằng trong khu công nghiệp, để mở rộng sản xuất kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp được vay vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư của thành phố, cũng như hỗ trợ liên kết sản xuất cũng như đầu ra của sản phẩm. Bên cạnh đó, yêu cầu doanh nghiệp quan tâm phát triển đáng việc, thành lập bộ phận của doanh nghiệp...

Đến thăm Công ty TNHH ICT Vina (Dentium) tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng những thành tựu công ty đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự đầu tư vào Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành liên quan sẽ quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất, đặc biệt là các dự án đầu tư trong lĩnh vực khách sạn và văn phòng của công ty. Bí thư Thành ủy cũng hoan nghênh dự án về pin năng lượng của công ty, vì đây đang là xu hướng cũng như phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của thành phố; đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố đồng hành, hỗ trợ, kết nối với doanh nghiệp có nhu cầu nguồn năng lượng xanh đầu tư vào thành phố và hiện nay nhiều doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo rất cần những nguồn năng lượng sạch, ổn định.

Thăm Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương, ghi nhận những kết quả và đóng góp của công ty trong quá trình phát triển của thành phố cũng như trong công tác bảo đảm an sinh xã hội. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã chia sẻ với những khó khăn của công ty; đồng thời đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế thành phố tiếp tục quan tâm, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Thành phố đang xây dựng để án trình Chính phủ phê duyệt về Khu thương mại tự do nên mong muốn các nhà đầu tư cùng thành phố đầu tư hạ tầng trong 3 phân khu: sản xuất, logistics và thương mại - dịch vụ. Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đánh giá cao công tác xây dựng Đảng, công đoàn của công ty và đề nghị tiếp tục phát huy để phát triển công ty vững mạnh hơn.

Đến thăm Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường chúc mừng và ghi nhận những kết quả đạt được qua 9 tháng năm 2024. Công ty là một trong những nhà đầu tư Nhật Bản đầu tiên đầu tư vào Đà Nẵng ở lĩnh vực sản xuất công nghệ và hàm lượng giá trị gia tăng cao; đồng thời mong muốn công ty tiếp tục ổn định và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; tích cực làm tốt vai trò cầu nối để chung tay cùng thành phố thu hút thêm nhiều doanh nghiệp chất lượng, nhất là ở lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Thăm Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phương Tường, Phó Chủ tịch UBND Trần Chí Cường cho biết, công ty là một trong những doanh nghiệp cơ khí nhiều kinh nghiệm, uy tín và có thương hiệu, góp phần xây dựng nhiều công trình lớn. Mặc dù trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, công ty vẫn sản xuất kinh doanh ổn định, bảo đảm các chế độ đãi ngộ cho công nhân, có những đóng góp cho ngân sách Nhà nước và xã hội. Thăm Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường ghi nhận hội luôn năng động, tiên phong trong kết nối các doanh nhân và triển khai đa dạng các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên, luôn đột phá trong cách nghĩ, cách làm. Thành phố mong rằng cộng đồng doanh nhân trẻ Đà Nẵng tiếp tục phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hợp tác và liên kết, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh. Tại Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường cho biết, hiệp hội là một trong những tổ chức ngành nghề, tập hợp doanh nghiệp được thành lập từ rất sớm và đến nay trải qua 20 năm hình thành và phát triển. Hiệp hội có nhiều đóng góp cho kinh tế - xã hội thành phố, đặc biệt là du lịch - một lĩnh vực dịch vụ quan trọng của thành phố. Chính quyền thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển; đồng thời cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

THÀNH LÂN -
TRẦN TRỨC - MAI QUẾ

Góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật Điện lực

Ngày 11-10, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy và Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh đồng chủ trì hội nghị.

Đa số ý kiến cơ bản thống nhất nội dung các chương, điều của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Các đại biểu cho rằng cần có quy định rõ hơn về khám, chữa bệnh ban đầu cho người có BHYT; dịch vụ cấp cứu trước bệnh viện; các vấn đề liên quan đến người nghèo, cận nghèo mắc các bệnh hiểm nghèo; đối tượng và các hình thức hỗ trợ người hưởng BHYT khi mắc bệnh hiểm nghèo; tránh tình trạng cấp trùng BHYT để tránh lãng phí; cần quy định, giám sát chặt chẽ để tránh trục lợi BHYT. Cần tháo gỡ khó khăn trong việc thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế của các bệnh viện; việc thanh toán dịch vụ khám, chữa bệnh theo chất lượng dịch vụ y tế. Đồng thời, nên quy định rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của người đóng BHYT; rà soát, nâng cao chất lượng của dịch vụ BHYT và quy định khuyến khích người dân khám, chữa bệnh ở tuyến cơ sở cũng như phân bổ, sử dụng quỹ BHYT hiệu quả.

Tiếp thu và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh cho biết Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp ý kiến, chuyển cơ quan chức



Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh (bên phải) phát biểu tại hội nghị.

năng xem xét, bổ sung, hoàn thiện dự thảo luật trong kỳ họp Quốc hội tới.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Các đại biểu cho rằng Luật Điện lực được áp dụng trong gần 20 năm qua, cần thiết sửa đổi bởi đã nảy sinh những bất cập trong quá trình thực hiện. Trong đó có những vấn đề cấp chứng nhận đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, đầu thầu mà nhiều công trình điện trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung đang vướng cần được luật hóa, bảo đảm để có thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Đại biểu góp ý một số vấn đề trong dự thảo luật như: chính sách của Nhà nước về phát triển điện lực, bảo đảm hài hòa lợi

ích của các tập đoàn do Nhà nước quản lý; vấn đề phát triển điện gió ngoài khơi; trong một số trường hợp cần thiết Chính phủ nên dùng áp dụng thí nghiệm điện cạnh tranh để hỗ trợ người dân như thiên tai, dịch bệnh; nên có thêm hình thức thanh toán tiền điện trả trước như dạng card in mệnh giá sẵn hay thanh toán theo quý (áp dụng đối với hộ đóng bảo vùng dân tộc). Đồng thời, một số quy định trong dự thảo luật cần được cơ quan soạn thảo làm rõ như: Nhân được hỗ trợ đầu tư cấp điện sinh hoạt sau công tác cho một số đối tượng là đầu tư toàn bộ hay một phần; quy định phát triển điện tái tạo, điện năng lượng mới, việc xử lý tấm pin năng lượng mặt trời hết hạn sử dụng...

NGỌC PHƯƠNG - H. NHUNG

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 11-10, Ban Nội chính Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và 5 năm triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/BT/TW của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; nhất là sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành, triển khai thực hiện Quy định số 13195-QĐ/KH và Quy định số 2780-QĐ/TU về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn, thư gửi đến Thường trực Thành

ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp đã dành nhiều thời gian cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện tiếp công dân và xử lý đơn, thư, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và đưa nội dung này là một trong những tiêu chí trong đánh giá cuối năm đối với người đứng đầu các cấp. Bên cạnh đó, các cơ quan, địa phương, đơn vị từng bước đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, nên công tác này dần đi vào nền nếp. Các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố đã tổ chức 7.244 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về khiếu nại, tố cáo, kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho gần 150.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham dự.

Tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh quán triệt

3 văn bản mới trong lĩnh vực nội chính Đảng gồm: Quy định số 178-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; kế hoạch số 233-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định về xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; vụ án vụ việc thuộc diện Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi. Dịp này, Ban Nội chính Thành ủy cũng tổ chức sơ kết công tác nội chính 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024.

TRỌNG HÙNG

Đà Nẵng trao đổi kinh nghiệm các lĩnh vực với Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương

(TIẾP THEO TRANG 1)

phát triển, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc với tỉnh Bình Dương, hai địa phương trao đổi, học tập kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư và kinh nghiệm triển khai đầu tư nhà ở xã hội, các thủ tục đầu tư các khu công nghiệp; việc xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái; đầu tư các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt; trao đổi những định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế-xã hội hai địa phương trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cảm ơn lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương cùng với các đơn vị, cơ quan hai địa phương đến tiếp và cung cấp thông tin tình hình triển khai các nội dung mà đoàn công tác thành phố Đà Nẵng quan tâm. Trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm trong

thực tiễn quản lý Nhà nước tại các địa phương trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội cũng như công tác triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 1 năm vừa qua, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham khảo, học tập đồng việc triển khai thực hiện tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến, bảo đảm triển khai hiệu quả trên thực tế Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành thành phố tiếp tục trao đổi với các đơn vị liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương về các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai để làm cơ sở tổng hợp, để xuất những giải pháp cụ thể cho phát triển các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

ĐOÀN CÔNG TÁC

Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Hạt

(TIẾP THEO TRANG 1)

Theo Bí thư Thành ủy, 55 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Nguyễn Đức Hạt không ngừng rèn luyện, phấn đấu, luôn vượt trội trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; luôn thể hiện tinh thần tận tụy với công việc, hết mình vì sự nghiệp cách mạng, xây dựng đất nước, địa phương. Bí thư Thành ủy nhân mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn luôn trân trọng, ghi nhớ, biết ơn những cống hiến, đóng góp của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng,

của dân tộc. Công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển thành phố trong thời gian vừa qua có sự đóng góp to lớn của nhiều thế hệ, trong đó có sự đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Hạt. Bí thư Thành ủy mong muốn trong thời gian đến, với kinh nghiệm công tác, tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết với quê hương Quảng Nam-Đà Nẵng anh hùng, đồng chí tiếp tục tham gia góp ý xây dựng thành phố để xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

NGỌC PHÚ

Ông Lê Văn Trung giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hòa bình thành phố nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 11-10, Ủy ban Hòa bình thành phố tổ chức hội nghị công bố kết quả hiệp thương Chủ tịch Ủy ban Hòa bình thành phố nhiệm kỳ 2019-2024. Ban Chấp hành Ủy ban Hòa bình thành phố hiệp thương thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Hòa bình đối với ông Ngô Xuân Thăng, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và chuyển công tác và cử ông Lê Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hòa bình thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Trung bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Mặt trận thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố để hoạt động của Ủy ban Hòa bình thiết thực, đạt nhiều kết quả tốt đẹp vì sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập của nhân dân nói riêng, sự nghiệp bảo vệ hòa bình trên thế giới nói chung.

Ngày 11-10, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm bà Bùi Ngọc Như Nguyệt, Chánh văn phòng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, làm Phó viện trưởng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chúc mừng, đồng thời đề nghị bà Bùi Ngọc

Như Nguyệt phát huy hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, năng lực chuyên môn, cùng tập thể lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng và đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo thành phố. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng được thành lập từ năm 2007, với chức năng nghiên cứu, tư vấn và phân biệt các vấn đề liên quan trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, liên kết vùng. Hiện nay, viện được thành phố giao nhiệm vụ tham mưu các văn bản triển khai Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; tham mưu xây dựng để án thành lập trung tâm tài chính quốc tế; tham mưu xây dựng các văn kiện đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bà Bùi Ngọc Như Nguyệt sinh năm 1981, quê quán quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học quản lý; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

THANH PHƯƠNG - T. HUY

Tuyên dương chi hội, hội viên nông dân tiêu biểu năm 2024

Ngày 11-10, Hội Nông dân thành phố kỷ niệm 94 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2024) và trao giải thưởng chuyên đề "Chi hội và hội viên nông dân tiêu biểu" năm 2024. Thành phố hiện có 49.787 hội viên nông dân, trong đó có 3.330 người là đảng viên. Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên nông dân và chăm lo xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, phong trào nông dân thi đua sản

xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển, xuất hiện các tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn. Dịp này, Ban tổ chức trao kỷ niệm chương "Vĩ đại giải nông dân Việt Nam" của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 63 cá nhân; tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 3 tập thể đoạt giải thưởng "Chi hội nông dân tiêu biểu", 10 cá nhân đoạt giải thưởng "Hội viên nông dân tiêu biểu" năm 2024.

NGỌC QUỐC

Quận Hải Châu thu ngân sách đạt gần 1.029 tỷ đồng

Ngày 11-10, Quận ủy Hải Châu tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 18 sơ kết công tác 9 tháng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý 4-2024. Trong báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2024, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa có trọng tâm các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và Thành ủy gắn với thực tiễn của quận. Kinh tế tăng trưởng khá. Tính đến ngày 30-9, tổng thu ngân sách gần 1.029 tỷ đồng, đạt 87,62% kế hoạch giao. Tổng chi ngân sách hơn 729 tỷ đồng, đạt 74,45% kế hoạch. Quận triển khai tại 335/369 tuyến đường giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt. Công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn được chú trọng kịp thời. Trong đó, tập trung công tác giảm nghèo với tổng nguồn lực 9 tháng đầu năm

hơn 17,1 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 5.304 lao động...

Quý 4-2024, Quận ủy tiếp tục chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030; hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ VII Đảng bộ quận theo tiến độ kế hoạch; tiếp tục triển khai hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền điện tử quản, phương; đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách. Bám chặt độ, quận đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ và chất lượng; hoàn thành công tác giảm nghèo; tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội.

XUÂN HẬU

Hỗ trợ tư vấn phát triển nhà máy thông minh cho doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Sáng 11-10, Sở Công Thương phối hợp Samsung Việt Nam tổ chức khởi động chương trình hỗ trợ tư vấn phát triển nhà máy thông minh tại Đà Nẵng 2024. Chương trình đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất cho các doanh nghiệp, xây dựng phân mềm điều hành sản xuất. Các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ, xây dựng đạt cấp độ 3 trong thang đo nhà máy thông minh, phát hiện được những lãng phí tại hiện trường sản xuất; đồng thời bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin để doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan. Kế hoạch triển khai dự án chia ra 3 lĩnh vực: in/bao bì; gia công/tao hình và lắp ráp thành phẩm.

Theo Sở Công Thương, Đà Nẵng chương trình hỗ trợ tư vấn

phát triển nhà máy thông minh tại Đà Nẵng không chỉ giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho nền kinh tế số của thành phố. Sở Công Thương cam kết sẽ đồng hành cùng chương trình, tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp và góp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn thành phố. Được biết, năm 2023, Sở Công Thương cũng phối hợp Samsung Việt Nam hỗ trợ tư vấn, cải tiến mô hình nhà máy thông minh cho Công ty CP Trung Nam Electronics và Công ty TNHH Bao bì Tân Long. Năm 2024, chương trình tiếp tục hỗ trợ thêm ba doanh nghiệp, bao gồm: Công ty CP Cao su Đà Nẵng, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Thịnh Lợi, Công ty TNHH In Trùng Khoa.

VĂN HOÀNG

NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13-10

Doanh nghiệp Đà Nẵng đổi mới và phát triển

Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân thành phố Đà Nẵng không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn để hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả; góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách địa phương; làm tốt công tác an sinh xã hội, khẳng định vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp, doanh nhân đối với cộng đồng.

20 năm, số lượng doanh nghiệp tăng 10 lần

Các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của các cấp chính quyền tạo động lực giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng phát triển mạnh mẽ. Lãnh đạo thành phố luôn thể hiện cam kết đồng hành với doanh nghiệp thông qua nhiều hành động cụ thể, đặc biệt 2 năm liên tiếp 2014-2015, Đà Nẵng chọn chủ đề năm là "Năm doanh nghiệp". Bên cạnh các chính sách hỗ trợ từ Trung ương, chính quyền thành phố đang triển khai 15 chính sách hỗ trợ của địa phương. Nhiều hoạt động hỗ trợ được chính quyền thành phố thực hiện như hỗ trợ thông tin, xúc tiến mở rộng thị trường, tổ chức kết nối cung cầu, khuyến công, hỗ trợ thuế, phí.

Lũy kế đến ngày 25-9-2024, thành phố có 40.961 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 257.708 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần về số lượng doanh nghiệp và tăng hơn 34 lần về tổng vốn đăng ký so với năm 2004. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2024 ước đạt 1,454 tỷ USD, gấp 4 lần so với năm 2004. Lũy kế thu ngân sách 9 tháng năm 2024 từ 3 khu vực kinh tế (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh) là 8.919,7 tỷ đồng, chiếm 52,5% số thu nội địa của thành phố. Không chỉ đứng lại ở thị trường trong nước, nhiều doanh nghiệp Đà Nẵng đã và đang vươn ra thị trường khu vực và toàn cầu, góp phần đưa thương hiệu Việt ra thế giới và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế như: Công ty



Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 5, bên trái sang) chúc mừng kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam tại chương trình của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng. Ảnh: M.Q

CP Cao su Đà Nẵng, Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ, Công ty CP Dược Danapha, Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước...

Nỗ lực đạt nhiều kết quả tốt hơn

Các hội, hiệp hội tích cực phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền với nhiều hoạt động thiết thực như kết nối kinh doanh; đóng góp ý kiến, tập hợp nguyện vọng hợp lý của cộng đồng doanh nghiệp để gửi tới chính quyền thành phố quan tâm, giải quyết khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp. Điển hình như Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, từ 36 hội viên từ khi mới thành lập vào năm 2000, đến nay hội có 750 hội viên, tăng hơn 20 lần. Hằng năm, các doanh nghiệp hội viên của Hội Doanh nhân trẻ giải quyết việc làm cho khoảng 60.000 người lao động, tạo ra doanh thu khoảng 40.000 tỷ đồng, đóng góp ngân sách 1.500 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 300 triệu USD.

Ông Lê Trí Hải, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng cho biết, để hỗ trợ doanh nghiệp hội viên cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố, Hội Doanh nhân trẻ tiếp tục tổ chức các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực doanh nghiệp, xây dựng mạng lưới kết nối nội bộ và mở rộng bên ngoài để tạo nên cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh. Bên cạnh đó, hội hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách; tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối với các tổ chức quốc tế để thành phố trở thành trung tâm

khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trong khi đó, Hiệp hội Nữ doanh nhân Đà Nẵng trải qua gần 15 năm hoạt động với số lượng hội viên hiện nay là 150 doanh nhân, 7 ban chuyên môn. Bà Huỳnh Thị Cúc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Đà Nẵng cho hay, định hướng của hiệp hội tiếp tục vai trò dẫn dắt phụ nữ làm chủ tài chính, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố; tham gia có trách nhiệm trong xây dựng và phân biệt các chính sách, đóng góp vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Hiệp hội cũng chú trọng tạo môi trường cho doanh nghiệp kết nối, giao lưu, quảng bá sản phẩm doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm của nhau, hướng tới phát triển bền vững, sản xuất xanh.

Nhìn lại sau hai thập kỷ, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có những tăng trưởng tích cực, thể hiện rõ vai trò là lực lượng chủ lực quản lý, tổ chức các nguồn lực sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Trong quá trình phát triển, bên cạnh sự đồng hành của các chính quyền, bản thân các doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận thông tin về chính sách, quy hoạch của thành phố, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước trên cơ sở tầm nhìn, chiến lược và quy hoạch của thành phố để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

MAI QUẾ

Doanh nghiệp góp phần vào sự phát triển chung của thành phố

Các doanh nghiệp mong muốn thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, có cơ chế chính sách thông thoáng để doanh nghiệp phát huy tối đa vai trò của mình, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

• Ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty Du lịch Visit Indochina:

Doanh nghiệp đóng vai trò nòng cốt trong sự phát triển kinh tế

Doanh nhân Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt vào sự phát triển kinh tế địa phương và quốc gia. Đội ngũ doanh nhân ngày càng trưởng thành và lớn mạnh. Tại Đà Nẵng, sau khi phục hồi du lịch, cộng đồng doanh nhân đã hưởng ứng mạnh mẽ chính sách cùng thành phố khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhanh chóng đưa doanh nghiệp du lịch phát triển du lịch, vượt mức tăng trưởng năm 2019. Du lịch là lĩnh vực đa ngành, do đó, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các cấp, ngành quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch phát triển, cắt giảm bớt các thủ tục hành chính, yêu cầu văn bản hồ sơ quá phức tạp, cắt giảm thời gian cấp phép... để doanh nghiệp lập kế hoạch triển khai các hoạt động thu hút khách thuận lợi hơn. Thành phố cần mạnh mẽ đầu tư ngân sách nhiều hơn để đa dạng hóa thị trường; xây dựng chương trình tôn vinh các doanh nghiệp giữ khách nhiều nhất đến Đà Nẵng, xây dựng Giải thưởng du lịch Đà Nẵng (Da Nang Travel/Tourism Award) hằng năm, nhằm tôn vinh sự đóng góp các doanh nghiệp trong và nước ngoài đóng góp cho thành phố.

• Ông Nguyễn Thanh Tâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt AnGroup:

Thúc đẩy sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh

Những đóng góp của doanh nhân có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của kinh tế thành phố. Doanh nhân không chỉ tạo ra việc làm mà còn thúc đẩy sáng tạo, cải tiến công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế cũng như đóng góp vào ngân sách Nhà nước, hỗ trợ cho các chương trình phát triển hạ tầng và xã hội; mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài vào địa phương. Để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của thành phố nói chung, ngành du lịch nói riêng, thành phố cần tăng cường quảng bá đến du khách, đặc biệt trên nền tảng số để thu hút du khách trong và ngoài nước; tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, trải nghiệm văn hóa địa phương, nhằm tăng sức hấp dẫn; đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, dịch vụ tiện ích để nâng cao trải nghiệm của du khách.

• Bà Mai Thị Ý Nhi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Phương Food:

Bộ đỡ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Có thể nói, thành phố đã và đang xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn với các chính sách hỗ trợ thiết

thực và triển khai nhiều chương trình, hoạt động đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Thời gian qua, Công ty TNHH Mỹ Phương Food đã nhận được nhiều hỗ trợ từ các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác xúc tiến thương mại, kết nối, quảng bá sản phẩm, xây dựng và hình thành sản phẩm OCOPIE tiềm năng 5 sao đầu tiên của thành phố. Công ty rất mong muốn thành phố tiếp tục triển khai những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hình thành các cụm công nghiệp, khu công nghiệp để doanh nghiệp có cơ hội đầu tư, mở rộng diện tích sản xuất; qua đó, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, đồng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố trong thời gian tới.

• Ông Hiroyuki Okuda, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam:

Hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển của kinh tế - xã hội

Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam (Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa) có hơn 20 năm hoạt động tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) với hơn 3.000 người lao động đang làm việc. Bên cạnh hoạt động sản xuất, công ty phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đào tạo nhân lực cũng như tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, an sinh xã hội của địa phương. Có thể nói, Đà Nẵng là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước. Công ty mong muốn thành phố tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; có các chính sách để thu hút người lao động, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao tới làm việc tại thành phố... nhằm hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển của kinh tế - xã hội thành phố.

• Ông Lê Hoàng Khánh Nhật, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC):

Cần đẩy mạnh thương hiệu của doanh nghiệp Đà Nẵng

Trải qua gần 50 năm hình thành và phát triển, các sản phẩm của DRC đã có mặt trên 45 quốc gia, nhiều năm liền nhận danh hiệu "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín", "Thương hiệu quốc gia"... qua đó khẳng định chất lượng của doanh nghiệp đến từ Đà Nẵng. Để DRC nổi tiếng và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục phát triển, công ty để xuất thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đồng hành với doanh nghiệp quảng bá thương hiệu của thành phố; thúc đẩy dịch vụ logistics, kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu để tạo liên kết vững mạnh cho hoạt động giao thương; để xuất với các cơ quan Trung ương hỗ trợ thuế và các chính sách xuất nhập khẩu đối với sản phẩm địa phương có vốn 100% Việt Nam để hỗ trợ hàng Việt phát triển.

THU HÀ - MAI QUẾ - VÂN HOÀNG ghi

Chia sẻ, ứng dụng kỹ thuật cao trong can thiệp tim mạch

Ngày 11-10, tại Đà Nẵng, Hội Tim mạch Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học tim mạch can thiệp toàn quốc lần thứ 10 với chủ đề "Can thiệp tim mạch trong kỷ nguyên mới: Kết nối - chia sẻ - thành công".



Nhiều kỹ thuật mới trong can thiệp tim mạch được các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế chia sẻ, giúp nâng cao năng lực thực hành đối với các bác sĩ, nhân viên y tế trong lĩnh vực can thiệp tim mạch. TRONG ẢNH: Các bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện ca can thiệp tim mạch cho bệnh nhân. Ảnh: PHAN CHUNG

Hội nghị là nơi các nhà chuyên môn về tim mạch can thiệp và các chuyên ngành liên quan cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực can thiệp các bệnh lý tim mạch, đồng thời là cơ hội để các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên trong lĩnh vực tim mạch can thiệp gặp gỡ, kết nối, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng điều trị bệnh tim mạch tại Việt Nam.

Theo GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Phân hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam, tim mạch can thiệp không chỉ can thiệp các bệnh lý động mạch vành góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân, mà còn mở rộng sang nhiều bệnh lý tim mạch khác như các bệnh mạch máu lớn, rối loạn nhịp (các bệnh lý van tim, tím bẩm sinh, cơ tim...). Tại Việt Nam, đến nay có hơn 140 trung tâm can thiệp tim mạch với gần 500 bác sĩ làm can thiệp. Hầu hết các tỉnh thành đã có tim mạch can thiệp và người bệnh có cơ hội được cứu sống, nhất là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp đã được can thiệp kịp thời, tại chỗ.

Theo báo cáo từ Bộ Y tế, trong hai năm qua, số lượng ca bệnh can thiệp tim mạch tại Việt Nam tăng gần 20% so với các năm trước, đặc biệt là các trường hợp nhồi máu cơ tim cấp và bệnh mạch vành. Hiện nay, ước tính có hơn 1,3 triệu người Việt Nam sống chung với bệnh

mạch vành, và mỗi năm có khoảng gần 100.000 người bệnh được thực hiện các thủ thuật tim mạch can thiệp, trong đó có 40.000 - 50.000 ca can thiệp đặt stent mạch vành để cứu sống bệnh nhân. Bên cạnh đó, số bệnh nhân được can thiệp các bệnh lý tim mạch khác cũng gia tăng nhanh chóng như: can thiệp nhĩ, can thiệp các bệnh tim cấu trúc, can thiệp mạch máu lớn và mạch máu ngoại biên. "Hiện nay, đã có 6 trung tâm ở Việt Nam được chứng nhận quốc tế là trung tâm độc lập can thiệp thay van động mạch chủ qua đường ống thông, trong đó có 2 trung tâm trở thành là trung tâm đào tạo kỹ thuật này. Điều này cùng minh chứng cho sự hội nhập và phát triển mạnh mẽ của chuyên ngành tim mạch can thiệp nước nhà", GS.TS.BS Hùng nhấn mạnh.

tham luận, thảo luận, các chủ đề riêng biệt, chương trình khoa học kết hợp với 5 ca can thiệp hay và phức tạp được truyền hình trực tiếp từ 3 trung tâm tim mạch can thiệp lớn thuộc các đơn vị gồm: Viện Tim mạch quốc gia Việt Nam; Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; Bệnh viện Đà Nẵng sẽ giúp các y bác sĩ, những chuyên gia đầu ngành phân tích, mổ xẻ và chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức, bài học mang tính thực tiễn rất cao. Các chủ đề khoa học đa dạng, bao phủ đầy đủ các lĩnh vực trong can thiệp tim mạch, từ can thiệp động mạch vành nội hóa, thân chung, tắc mạn tính, thâm dò hình ảnh và sinh lý học mạch vành, bóng phủ thuốc cho đến các can thiệp tim cấu trúc bao gồm can thiệp van động mạch chủ, van hai lá, ba lá, can thiệp mạch ngoại biên, tím bẩm sinh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thị nhân mạnh ý nghĩa của sự kiện y học mang tầm cỡ, quy mô được tổ chức tại địa phương. Đây là dịp để nhân viên y tế thành phố được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực này. Thời gian qua, thành phố đầu tư nhiều nguồn lực để xây dựng, phát triển hệ thống y tế, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố nói riêng, khu vực nói chung. Hiện nay, có thể nói tất cả các bệnh lý tim mạch đều có thể được chẩn đoán và điều trị ngay trong nước một cách nhanh chóng, hiệu quả. Điều này đã mang lại cho bệnh nhân cơ hội tiếp cận với những thành tựu khoa học hiện đại ngay tại Việt Nam mà không cần phải ra nước ngoài.

PHAN CHUNG

Phát huy vai trò doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới

(TIẾP THEO TRANG 1)

Trong 1 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, các bộ ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, Nghị quyết số 41-NQ/TW đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực cho đội ngũ doanh nhân vươn lên mạnh mẽ. Tại nhiều địa phương, các doanh nghiệp không chỉ đầu tư vào công nghệ hiện đại mà còn tăng cường xuất khẩu và mở rộng thị trường quốc tế. Từ đó cũng có niềm tin về vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế.

Nghị quyết số 41-NQ/TW đã làm thay đổi mạnh mẽ hơn cách nhìn của xã hội đối với đội ngũ doanh nhân, khi họ không chỉ được xem là người tạo ra lợi nhuận mà còn là nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Sự thay đổi này đã giúp khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được triển khai, giúp doanh nhân tiếp cận tốt hơn với vốn, công nghệ và thị trường. Các chương trình đào tạo tạo đã giúp doanh nhân nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Doanh nhân không chỉ chú trọng đến phát triển kinh tế mà còn tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh và các thách thức về môi trường, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đà Nẵng là một trong những địa phương tiên phong trong việc triển khai Nghị quyết 41-NQ/TW, với những hành động cụ thể để phát huy vai trò của doanh nhân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Thành phố đã nỗ lực vào việc cải thiện môi trường đầu tư thông qua cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực. Thành phố cũng đã đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ thông tin, đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Thành phố đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao. Các doanh nghiệp công nghệ, nông nghiệp thông minh và năng lượng tái tạo đã được khuyến khích phát triển, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành địa phương có nền kinh tế xanh, bền vững. Đặc biệt, chú trọng đến việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận với các chương trình đào tạo kỹ thuật và quản lý. Đây là yếu tố quan trọng giúp các doanh nhân nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu phát triển của thị trường. Chính quyền thành phố đã đẩy mạnh việc liên kết với các đối tác quốc tế thông qua các chương trình hợp tác, xúc tiến thương mại và đầu tư. Điều này giúp doanh nghiệp Đà Nẵng mở rộng thị trường, tăng cường khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.

Một số ưu đãi được nhiều kết quả tích cực, vẫn còn một số hạn chế. Một số quy định pháp luật còn chưa rõ ràng và thiếu ổn định, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch dài hạn. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp khó khăn trong việc phát triển. Việc liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế còn hạn chế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao cần được cải thiện trong thời gian đến. Việc tiếp tục cải cách thể chế cần tiếp tục đẩy mạnh nhằm duy trì một môi trường pháp lý minh bạch và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân yên tâm đầu tư và phát triển. Đồng thời tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ và năng lượng và cần phát triển các chương trình hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc phát huy vai trò trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng đang trở thành điểm sáng với những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tuy còn nhiều thách thức phía trước, đội ngũ doanh nhân sẽ tiếp tục nỗ lực tiên phong, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước.

ĐOÀN SƠN

Ven lời thề với Đảng

Ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được xem là một trong những ngày thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một lòng tin theo Đảng

Những chàng trai, cô gái đã "giơ năm tay thề" trước cờ Đảng từ 75, 80 năm về trước cùng có một điểm chung là luôn "sắt son lời thề theo Đảng", một lòng tin theo Đảng và Bác Hồ. Lời thề ấy chính là lời hứa trước Đảng, trước chi bộ, là cam kết chính trị về lòng trung thành, ý chí phấn đấu suốt đời vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng và của dân tộc; là trách nhiệm, danh dự của người cộng sản.

80 năm tuổi Đảng, 99 năm tuổi đời, mắt đã mờ, chân đã chậm, trong ký ức của ông Huỳnh Hàng (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), những ngày quan trọng của cuộc đời được ông xếp theo thứ tự, rõ ràng, rành mạch: "Tôi tham gia cách mạng ngày 5-3-1945 ở thôn Cửu Lợi, xã Tân Quang, huyện Hoà Hải, tỉnh Bình Định, lúc đó 19 tuổi. Ngày 17-8-1945 tôi vào bộ đội. Ngày 19-8-1946 được kết nạp vào Đảng, chính thức vào ngày 24-12-1946. Tôi tham gia chiến đấu ở Buôn Mê Thuột, là trung đội trưởng Trung đội 95. Năm 1954 tôi tập kết ra Bắc, là cán bộ tổ chức của Sư đoàn 305, đóng ở Việt Trì, Phú Thọ". Người bạn đời của ông, bà Ngọc Thị Bình nhỏ hơn ông 10 tuổi. Gần 65 năm bên nhau, giờ bà như là cánh tay, tai và mắt của ông. Ông kể, "khi Sư đoàn 305 giải tán, tôi về công tác ở Cục Cán bộ, Tổng Cục chính trị gần 14 năm. Đến tháng 7-1973, tôi về miền Nam, làm Trưởng phòng Cán bộ Mặt trận 579. Khi đất nước thống nhất là Trưởng phòng Cán bộ thuộc Cục Chính trị, Quận khu 5, rồi về nghỉ hưu năm 1990". Năm 1977, vợ ông đưa các con vào Đà Nẵng. Cũng như bao gia đình khác ở khu "phố nhà binh" đường Nguyễn Tri Phương, ngoài giờ dạy ở trường mẫu giáo của Quận khu, bà trồng rau, nuôi gà, may và thêm mới đủ người 3 đứa con ăn học. Giờ gia đình ông bà có con trai, cháu nội đều là quân nhân, có 6 đảng viên và bà nói vui là đủ thành lập một chi bộ.

Ông Nguyễn Văn Mich (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) là một trong hai đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng năm 2024, vừa tròn 102 tuổi. Là con út trong gia đình 6 anh chị em, từ năm 13 tuổi ông làm giao liên cho cán bộ Việt minh về hoạt động ở quanh vùng Tinh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, dưới sự dẫn dắt của người anh trai sau này là liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Quảng Trị. Cách mạng



Ông Hà Đức Cơ và bà Trần Thị Lợi.

tháng Tám năm 1945 nổ ra, ông gia nhập dân quân xã, dạy binh dân học vụ..., 9 năm sau thì lên tàu tập kết ra Bắc. Năm 1962, khi tuyến đường 559 "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" hình thành, ông Mich công tác, chiến đấu ở các đơn vị thuộc Đoàn 559, kinh qua các chức vụ: trợ lý tổ chức E71, Phó phòng Tổ chức, Phòng Chính sách Cục chính trị; Trưởng phòng Chính trị, Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tham mưu-Chính trị, cho đến năm 1975.

Hơn 13 năm gắn bó với đường 559, nên ký ức của ông trở đi trở lại những năm tháng soi đường vạch lối. Không có lời mồn nào đọc tuyến từ Quảng Bình, Quảng Trị, vô Thừa Thiên, Quảng Nam thiếu đầu chân ông Mich. Rồi những chuyến trở ra Bắc làm việc với Cục chính trị, tìm hiểu lại lịch từng cán bộ được cử trở lại miền Nam... Hối chuyện ngày xưa, ông quên nhiều chuyện nhưng nhớ như in Đoàn 559, đường Trường Sơn. Trong con người cựu binh già ấy, những năm tháng làm việc, chiến đấu dưới những cánh rừng già in đậm trong trí nhớ, không thể phai mờ.

Mái tóc bạc trắng như cước, ở tuổi 93, bà Võ Thị Ba (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) vẫn giữ nhiều nét đẹp của thời con gái. Cha mẹ mất sớm, anh em bà sống cùng ông bà nội. Gia đình ông bà có 4 con trai, 4 con gái, tất cả đều được đi học. Bà Ba nhờ đó học đến khoảng lớp 6-7 bây giờ, thông thạo tiếng Pháp. Năm 1945 bà tham gia cách mạng, mới 13 tuổi cũng được

phần đứng lớp dạy xóa mù chữ cho bà con trong vùng Cẩm Nam, Cẩm Kim (Hội An); rồi làm thư ký, tham gia công tác thanh niên, phụ nữ. Ngày 15-10-1949, khi mới 17 tuổi, bà được kết nạp vào Đảng; ngày 15-7-1950 trở thành đảng viên chính thức. Bà được tổ chức phân công làm công tác dân vận, ở trong đội biệt động "diệt ác phá kềm" rồi chuyển sang làm công tác phụ nữ khi bị thương năm 1952. Năm 1954 bà không đi tập kết, rút vào hoạt động bí mật. Đến cuối năm 1957 thì bị địch bắt giam ở nhà lao Hội An, gọi là "giam cứu" vì không có bản án. Địch dọa nạt, tra tấn, nhốt bà trong buồng kín chỉ rộng 7 tấc liền trong 3 tháng. Tò hỏi, bà có lúc nào cảm thấy "lung lay" trước cực khổ và dã man trong 6 năm ở tù không? Bà không trả lời thẳng câu hỏi, mà kể câu chuyện 3 tháng ở trong buồng kín, không hề nhìn thấy mặt trời, một hôm nghe bạn tù ở buồng giam bên cạnh hát: "đồng chí hãy kiên trung, bất khuất, giúp mình kiên định". Bà nghĩ lời hát ấy là dành cho mình, càng củng cố thêm ý chí, nhất định không khai, không để lộ cơ sở và tin tưởng một ngày mai đó sẽ được tiếp tục trở về hoạt động. Năm 1963 bà ra tù, về nhà thì chỉ còn bà nội và em gái. Bà Ba về xây dựng cơ sở, thành lập các đội công tác, phát động phong trào ở Cẩm Nam, Cẩm Kim, rồi về Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) làm lễ phục hồi Đảng, được tổ chức phân công xây dựng phong trào phụ nữ. Năm 1970 bà ra miền Bắc, gặp và cưới người đồng chí cùng



Ông Huỳnh Hàng và bà Ngọc Thị Bình.

ở chiến trường Quảng Đà khi gần 40 tuổi. Sau này về lại Đà Nẵng, bà Ba công tác ở phường An Hải Bắc đến khi nghỉ hưu năm 1996.

Thiêng liêng hai tiếng: đảng viên

Những người 80 năm tuổi Đảng như ông Huỳnh Hàng, ông Nguyễn Văn Mich hay 75 năm tuổi Đảng như bà Võ Thị Ba, lời hứa trung thành với Tổ quốc, với nhân dân ngày vào Đảng trở thành một đặc tính của người cộng sản. Lời hứa ấy giữ cho những đảng viên một lòng theo Đảng, dù gian khổ, dù cận kề cái chết cũng không nao núng, không phản bội lời thề.

"Tôi 60 năm, vợ 58 năm tuổi Đảng. Chúng tôi có nhiều điểm giống nhau là tôi vào Đảng được 2 ngày thì vào bộ đội, ngày 22-2-1964; có ấy kết nạp ngày 24-6-1966 thì ngày 27 vào bộ đội", ông Hà Đức Cơ và bà Trần Thị Lợi (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) kể về những ngày thử thách, rèn luyện trước và trong quân đội. Bây giờ ông hơn 80 tuổi, bà ít hơn xít, hàng tháng vẫn đi sinh hoạt chi bộ đều đặn ở Chi bộ 34-35 Mỹ Đa Tây.

Học xong phổ thông ở Đầm Hà, Quảng Ninh, ông Cơ làm kế toán, thư ký đội sản xuất, rồi công tác thanh niên, dạy binh dân học vụ ở xã. Hối đó ông 20 tuổi, nhiều năm không được đón Tết ở nhà, khi thanh niên được huy động ra các đảo chống biệt kích tràn vào đất liền. Vào bộ đội, ông được biên chế vào Tinh đội Quảng Ninh, đóng ở Hòn Gai. Chiến tranh lan ra

miền Bắc và bộ đội Hải quân chiến thắng trận đầu tại Bãi Cháy ngày 5-8-1964, đến năm 1971 ông ở trong đoàn quân chi viện cho mặt trận đường 9-Nam Lào. Hết chiến dịch, ông được cử đi học Trường Trung cấp Quản nhu (sau này là một khoa của Học viện Hậu cần). Ông Cơ học xong thì được giữ lại làm giảng viên, rồi tiếp tục được phân công đi B lần hai, lần này là vào Khu 5. Trước khi lên đường, tổ chức giao cho ông thu mua 4 tấn hàng hóa, gồm nhu yếu phẩm, thực phẩm để đưa vào miền Nam. Rong rã cả tháng trời mới mua đủ hàng, ông cùng hai lái xe lên đường vào đường 9. Đến Quảng Trị, đường đông Trường Sơn đang vào mùa mưa, các ông phải đi đường tây Trường Sơn, vào đến Đak Nông rồi quay ngược ra đường 14 ra bắc sông Tranh (Quảng Nam) mới về đến đơn vị. "Tôi bán giao 4 tấn hàng hóa cho đơn vị hậu cần Quân khu, không mất một món gì, có bảng kê đầy đủ. Hối đó là đảng viên thiêng liêng lắm, không ai dám mà có cũng không dám lấy bất kỳ món gì của tập thể dùng riêng cho cá nhân, không dám nghỉ lách lạc chứ đừng nói là hành động. Trước khi hai người lái xe lên đường trở ra, đơn vị tặng họ 2 cân đường, 2 hộp sữa", ông kể mà nước mắt rưng rưng.

Đơn vị của ông Cơ đóng ở Trà My, ngày ba bữa chỉ có sắn, gần như không có cơm. Đi đến đâu, người đến sau trông từng nương sắn mới cho lớp sau, còn mình ăn nương sắn của lớp trước để lại. Năm 1975, đơn vị ông về đóng ở Quy Nhơn, sau chuyển ra Đà Nẵng năm 1981. Ông xin chuyển ngành, về Quảng Ninh xin việc ở một cơ quan thuộc ngành than, rồi sau chuyển lên Hà Nội làm ở Cục dự trữ Quốc gia. Bà Lợi cũng từng được chi viện cho chiến dịch đường 9-Nam Lào, rồi vào miền Nam lần 2 năm 1972, đóng quân ở Vĩnh Linh, Quảng Trị. Năm 1973 hai ông bà làm đám cưới, nhưng đến năm 1981 mới được ở cùng nhau. "Tôi và ông ấy đều vào chiến trường hai lần, nơi nào cũng ác liệt, nếu sợ chết thì tôi đã không lấy ông ấy. Hối đó luôn nghĩ thế này: đi đường chưa chắc đã bị thương, bị thương chưa chắc đã chết. Chúng tôi hối đó làm việc bằng hai đôi chi viện cho miền Nam, đảng viên lái đầu, giữ hòa bình, thấy sự cống hiến của mình càng có ý nghĩa", bà Lợi nói.

Ông bà may mắn hơn nhiều đồng đội đã ngã xuống để đất nước được độc lập, tự do, được chúng kiến sự lớn mạnh của Đảng, sự phồn thịnh của đất nước. Sống gần trọn cuộc đời, nhìn lại những năm tháng sống, hoạt động cách mạng và tham gia công tác, hai ông bà đều tự hào khẳng định bản thân đã giữ ven lời thề khi tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc nhiều chục năm về trước.

HOÀNG NHUNG

THÔNG BÁO

Về kết quả tiếp nhận, phân phối nguồn kinh phí ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Công văn số 5071-CV/TU ngày 9-9-2024 của Thành ủy Đà Nẵng về hỗ trợ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do bão số 3 (bão Yagi) gây ra. Ngày 10-9-2024, Ban Vận động cứu trợ - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã ban hành thủ tục gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố bằng tinh cảm, tấm lòng sẻ chia, tình nguyện hưởng ứng đợt vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 (bão Yagi).

1. Kết quả tiếp nhận nguồn kinh phí ủng hộ nhân dân Tổng số tiền tiếp nhận là: **50.374.090.841 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi triệu, ba trăm bảy mươi bốn triệu, chín mươi nghìn, tám trăm bốn mươi một đồng). Trong đó, các tổ chức, cá nhân ủng hộ qua tài khoản tại Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố là **46.004.421.841 đồng** và ủng hộ bằng tiền mặt là **4.369.669.000 đồng**.

2. Kết quả phân phối nguồn kinh phí tiếp nhận Toàn bộ số kinh phí tiếp nhận nêu trên, Ban Vận động cứu trợ - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã kịp thời chuyển ủng hộ, cụ thể như sau:

- Chuyển vào tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là **41.374.090.841 đồng** (Bốn mươi một tỷ, ba trăm bảy mươi bốn triệu, chín mươi nghìn, tám trăm bốn mươi một đồng) để Trung ương trực tiếp tổng hợp, cân đối phân phối hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do bão số 3.

- Chuyển vào tài khoản Ban Vận động cứu trợ - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân do bão số 3 là **9.000.000.000 đồng** (Chín tỷ đồng) để thông qua tình giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, cụ thể:

+ Hỗ trợ 7 tỉnh bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân: Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Sơn La, Hà Giang: mỗi tỉnh **1.000.000.000 đồng** (Một tỷ đồng).

+ Hỗ trợ số tiền **2.000.000.000 đồng** (Hai tỷ đồng) chuyển về Ban Vận động cứu trợ tỉnh Lào Cai để ủng hộ tái thiết xây dựng lại nhà ở và công trình dân sinh của Lăng Nù (tỉnh Lào Cai) theo sự kêu gọi của Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 12/2024/QĐ-TTg, ngày 12-9-2024.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối nguồn kinh phí ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 (bão Yagi) đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được biết.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng

Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 (bão yagi)

Tính đến 15 giờ ngày 10-10-2024, tổng số tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc thiệt hại do bão số 3 gây ra được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Ban vận động cứu trợ thành phố Đà Nẵng tiếp nhận là **50.374.090.841 đồng**, trong đó tiền mặt là **46.004.421.841 đồng** và chuyển khoản qua Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố là **4.369.669.000 đồng**.



Code xem thông tin ủng hộ tiền mặt (đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ)



Code xem thông tin sao kê (đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ đã chuyển khoản)

Thông tin - Thông báo

THÔNG BÁO

Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2024 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Người đăng ký xét tuyển vào viên chức tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư phải có đủ điều kiện về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.

II. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THAM GIA XÉT TUYỂN

1. Điều kiện

a) Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có pháp luật quy định về tư cách;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
 - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện tiêu chuẩn cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể của đơn vị sự nghiệp tại Bảng thông kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung và các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm (bao gồm cả các bằng cấp, chứng chỉ chứng minh trình độ tin học, ngoại ngữ) tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ) và nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính;

- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên Trang thông tin điện tử <https://www.investdanang.gov.vn>.

Lưu ý:

- Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ... để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
- Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và tình hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong

kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư sẽ đình chỉ quan công thẩm quyền hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

3. Nhu cầu tuyển dụng

- Chuyên viên phòng Xúc tiến đầu tư: 1 người
- Chuyên viên phòng Phát triển dự án: 1 người

4. Thời gian nhận phiếu đăng ký xét tuyển: Từ ngày 14-10-2024 đến 17 giờ ngày 14-11-2024

5. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký xét tuyển và trả kết quả xét tuyển

Văn phòng - Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng Tầng 18, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng Điện thoại: 0236-3566666.

Chi tiết về mô tả công việc, mẫu phiếu đăng ký dự tuyển xem tại Website của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ www.investdanang.gov.vn.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

1. Nội dung và hình thức tuyển dụng

a) Nội dung: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển; Vấn đáp để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển;

b) Hình thức: Xét tuyển

2. Thời gian và địa điểm xét tuyển

a) Thời gian: dự kiến tháng 11-2024;

b) Địa điểm: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng, tầng 18, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng

Y TẾ - SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Bảo vệ sức khỏe tâm thần: Sức khỏe của tôi, quyền của tôi

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2021, có ít nhất 4,5 tỷ người không được cung cấp đầy đủ các dịch vụ y tế thiết yếu. Quyền con người về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe về thể chất và tinh thần được quy định trong một số văn kiện pháp lý quốc tế, bao gồm Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, bao gồm các quyền tự do và quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, bao gồm các quyền tự do và quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, bao gồm các quyền tự do và quyền kinh tế, xã hội và văn hóa...

Sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; không ai bị bắt buộc không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quá tang, việc bắt, giam, giữ người do luật định. Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật. Việc thử nghiệm y học, được học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải có sự đồng ý của người được thử nghiệm. Điều đó cho thấy quyền được chăm sóc sức khỏe là nhu cầu thiết yếu và được pháp luật bảo vệ. Hơn thế nữa quyền được chăm sóc sức khỏe tâm thần càng phải được chú trọng vì sức khỏe tâm thần là nền tảng cho sự khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả của các cá nhân.

Sức khỏe tâm thần không chỉ là trạng thái không có rối loạn tâm thần, mà còn bao gồm khả năng suy nghĩ, học hỏi và hiểu được cảm xúc của một người và phản ứng của người khác. Sức khỏe tâm thần là một trạng thái cân bằng, cả bên trong cơ thể và với môi trường. Các yếu tố thể chất, tâm lý, xã hội, văn hóa, tinh thần và các yếu tố liên quan khác đều tham gia vào việc tạo ra sự cân bằng này, có mối liên hệ không thể tách rời giữa sức khỏe tâm thần và thể chất.

Để chủ động phát hiện sớm và phòng tránh bệnh tâm thần, mỗi chúng ta cần phòng, chống các nguyên nhân gây tổn thương tổ chức não như các bệnh viêm não, màng não, nhiễm độc thần kinh, bệnh nhiễm độc rượu, ma túy, nhiễm độc nghề nghiệp; bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông để tránh chấn thương sọ não; ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, có tinh thần thoải mái, lạc quan, hòa thuận trong mối quan hệ với mọi người trong gia đình và cộng đồng, tránh stress... Làm việc, học tập và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên tập thể dục, giữ gìn vệ sinh để tăng cường sức khỏe. Gia đình và người thân cần phát hiện sớm, điều trị kịp thời, theo đúng phương pháp khoa học tại các cơ sở y tế, bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP. ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO

Bà Đặng Thị Lệ Hà (người được ủy quyền) có đến UBND phường báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 218, tờ bản đồ số 02, số sổ CH687517 của bà Đặng Thị Bích Trang và Đặng Thị Bích Trâm do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 22-5-

2017, địa chỉ thửa đất 614 Ông Ích Khiêm, tổ 25 phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Sau khi đăng tin trên Đài Truyền hình VTV8 tại Đà Nẵng và Báo Đà Nẵng nêu tổ chức, cá nhân nào khiếu nại, tranh chấp về việc để nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với

đất đối với thửa đất trên thì liên hệ UBND phường Nam Dương (199 Hoàng Diệu - Đà Nẵng) để xem xét giải quyết. Quá thời gian đăng tin trên Đài Truyền hình VTV8 tại Đà Nẵng và Báo Đà Nẵng, nếu không có tổ chức, cá nhân nào khiếu nại, tranh chấp thì UBND phường Nam Dương tiến hành lập thủ tục giải quyết theo quy định.

LIÊN HOAN PHIM CHÂU Á ĐÀ NẴNG

Sự kiện thương hiệu của thành phố

Hai lần tổ chức thành công liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), thành phố tiếp tục khẳng định là điểm đến sự kiện - lễ hội hàng đầu khu vực. Để chuẩn bị cho kỳ liên hoan thứ ba, thành phố có nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá sự kiện điện ảnh này, hướng đến xây dựng DANAFF trở thành thương hiệu của Đà Nẵng.

Tạo dựng thương hiệu thành phố thông qua điện ảnh

Bên cạnh Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF), việc thành phố đang cai tổ chức DANAFF đã tạo điểm nhấn, xây dựng thêm một thương hiệu riêng của Đà Nẵng, góp phần quảng bá hình ảnh của thành phố đến với bạn bè thế giới, thu hút du khách và các nhà đầu tư. Đây là một trong các liên hoan phim quốc tế ít ỏi tại Việt Nam có dấu ấn và được khách mời, báo chí quốc tế đánh giá cao. Hai kỳ liên hoan phim nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ giới chuyên môn, cơ quan quản lý Trung ương, địa phương cùng người dân thành phố. Các nhà làm phim (đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất...) tham dự sự kiện đánh giá cao và coi giải thưởng DANAFF là một giải thưởng danh giá, mang lại dấu ấn trong sự nghiệp của họ. Điều này khẳng định, những giải thưởng của DANAFF đang dần trở thành mục tiêu hướng tới của các nhà làm phim Việt Nam. Trong kỳ liên hoan thứ hai, đạo diễn Đặng Nhật Minh với giải thưởng Thành tựu điện ảnh từng chia sẻ: "Giải thưởng tôi nhận được tại DANAFF II là một điểm nhấn sâu sắc trong suốt sự nghiệp làm phim 60 năm của mình".

DANAFF không chỉ hội tụ, vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, mà còn tạo nên một không gian để nuôi dưỡng và ươm mầm tài năng - một trong những khởi đầu quan trọng để tạo lập hệ sinh thái điện ảnh. Theo Sở Văn hóa và Thể thao, thành công của DANAFF II một lần nữa khẳng định sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền thành phố và Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam. Liên hoan phim



Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thị (bên trái) giao lưu, chia sẻ với khán giả tại chương trình "Đêm Việt Nam" trong khuôn khổ Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc) lần thứ 29. Ảnh: TL

cũng góp phần đẩy mạnh việc hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả, đưa hình ảnh đất nước Việt Nam, Đà Nẵng đến với bạn bè khu vực và quốc tế. Để nâng tầm liên hoan lần thứ ba, ngành văn hóa đã đề nghị UBND thành phố đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đưa các giải thưởng cho phim và cá nhân vào hệ thống giải thưởng chính thức khi xét các danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. Đồng thời, phối hợp Bộ Tài chính xem xét, có hướng dẫn cụ thể trong việc quy định về định mức thù lao cho công tác giám khảo chấm các giải thưởng tại liên hoan phim để địa phương có cơ sở triển khai.

Nâng tầm DANAFF lần thứ ba

Hướng tới kỳ liên hoan phim thứ ba, đoàn công tác của thành phố do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thị dẫn đầu đã có mặt tại Hàn Quốc, tham dự liên hoan phim Busan lần thứ 29, diễn ra từ ngày 2 đến 11-10 để giới thiệu, quảng bá DANAFF, chia sẻ về định hướng phát triển điện ảnh của Đà

Nẵng. Qua tiếp xúc, trao đổi với bạn bè quốc tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh thông điệp: "Thông qua DANAFF và các sự kiện, lễ hội quốc tế lớn, thành phố mong muốn trở thành "nhịp cầu châu Á" kết nối điện ảnh nước nhà với điện ảnh châu Á, thế giới; là điểm đến yêu thích của giới chuyên môn, các nhà sản xuất, đầu tư điện ảnh trong và ngoài nước. Đà Nẵng luôn chào đón các nhà điện ảnh và bạn bè đến và tận hưởng Đà Nẵng." Đồng thời cho biết, với những danh lam thắng cảnh được thiên nhiên ưu ái ban tặng, Đà Nẵng được đánh giá là địa điểm có sức hút lớn đối với các hoạt động ghi hình, sử dụng bối cảnh cho các dự án sản xuất phim. Do đó, thành phố đã có những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để thu hút các đoàn làm phim chọn Đà Nẵng làm bối cảnh quay như: đơn giản hóa thủ tục, miễn phí vé vào cửa các di tích, danh lam thắng cảnh, ưu đãi dịch vụ lưu trú, ẩm thực...

Hiện dự án xây dựng phim trường đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục dự án tại quy hoạch thành phố đến năm 2050. Bên cạnh đó, Nghị quyết 136/2024/NQ15 của

Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thị điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Đà Nẵng cũng quy định các chính sách hợp tác công tư trong lĩnh vực văn hóa; tạo thuận lợi cho việc kêu gọi nguồn lực xã hội để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là điện ảnh. Thời gian tới, thành phố tập trung hoạch định chính sách nhằm hỗ trợ tối đa và đẩy mạnh chiến lược quảng bá đến các đoàn làm phim một cách đồng bộ, hiệu quả; tiếp tục huy động các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở lưu trú và ẩm thực, các khu, điểm du lịch góp sức để tạo nên cơ chế đôi bên cùng có lợi và một số cơ chế ưu đãi đặc thù cho các nhà sản xuất phim. "Chúng tôi tin rằng, trong tương lai gần, thành phố sẽ không chỉ là "Nhịp cầu châu Á" mà sẽ trở thành phim trường của các nước, góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch quốc tế thông qua DANAFF và các bộ phim quay ở Đà Nẵng", Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thị nhấn mạnh.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba sẽ diễn ra từ ngày 29-6 đến 5-7 năm 2025. Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan cho hay, năm 2025, lần đầu tiên DANAFF III mở chợ dự án, nơi khởi đầu hỗ trợ và nâng đỡ cho các tài năng điện ảnh trẻ của Việt Nam và châu Á. Ban tổ chức DANAFF đang nỗ lực kết nối với các quỹ đầu tư, doanh nhân thành công, nhằm xây dựng một quỹ hỗ trợ tài năng. Đây là một điểm mới, hy vọng góp phần thúc đẩy các nhà làm phim trẻ sớm hiện thực hóa bộ phim của mình. Cũng trong DANAFF III, bên cạnh 2 hạng mục chính là phim châu Á dự thi và phim Việt Nam dự thi, chương trình điện ảnh Việt Nam hôm nay, điểm nhấn của liên hoan phim sẽ là tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc. Trong đó, giới thiệu các bộ phim Hàn Quốc chọn lọc, chia sẻ kinh nghiệm để đạt những thành công quốc tế của điện ảnh Hàn Quốc, trao giải Thành tựu điện ảnh cho một đạo diễn Hàn Quốc xuất sắc.

X.DŨNG

Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động văn học, nghệ thuật 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác quý 4-2024. Trong 9 tháng đầu năm, liên hiệp hội bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố; chủ động tổ chức tốt các hoạt động như: đêm thơ Nguyễn tiều với chủ đề "Bàn hòa âm đất nước" chào mừng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 năm 2024; liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 29 năm 2024; trại sáng tác văn học - mỹ thuật thiếu nhi hè năm 2024... Trong quý 4, liên hiệp hội tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tổ chức triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu (11-11-1924 - 11-11-2024); tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ X Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, nhiệm kỳ 2024-2029; tiếp tục rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo văn kiện đại hội; lập kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) trong năm 2025.

K.NGUYỄN

Huỳnh Thị Thanh Thủy đại diện Việt Nam dự thi hoa hậu quốc tế

Hoa hậu Việt Nam 2023 Huỳnh Thị Thanh Thủy sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2024 (Miss International). Thanh Thủy là người Đà Nẵng và là hoa hậu Việt Nam đầu tiên tham gia cuộc thi Hoa hậu quốc tế. Chung kết Hoa hậu quốc tế 2024 (lần thứ 62) dự kiến diễn ra ngày 12-11 tại Tòa Thị chính Tokyo Dome (Nhật Bản). dịp này, Thanh Thủy diện trang phục "Lụa Nàng Sen" từ nhà thiết kế trẻ Bùi Công Thiên

Bảo. Trang phục dạ hội dự thi chung kết của cô do nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đảm nhận. Trước đó, Thanh Thủy đã được trao đổi các kỹ năng: catwalk, giao tiếp ứng xử, tiết mục tài năng... với kỳ vọng sẽ mang về thành tích cao trong cuộc thi lần này. Kể từ năm 2025 trở đi, người chiến thắng cuộc thi Hoa hậu quốc gia Việt Nam (tổ chức lần đầu tiên từ năm 2024) sẽ chính thức đại diện Việt Nam tại Hoa hậu quốc tế.

THIÊN DUYỄN



An toàn giao thông

duyentx@danang.gov.vn

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26-7-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý hoạt động vận tải đường bộ theo Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ ngay khi có hiệu lực thi hành. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về TTATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ; tập trung tuyên truyền sâu, rộng các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, hội nghị tập huấn...

Công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, khám sức khỏe đối với người lái xe tiếp tục được siết chặt. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ được tăng cường. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác và chia sẻ cơ sở dữ liệu trong hoạt động kinh doanh vận tải để phục vụ công tác quản lý Nhà nước được đẩy mạnh. Chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về TTATGT,



Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải.

Ảnh: THÀNH LÂN

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô-tô. Tổ chức điều tra, truy tố, xét xử các vụ TNGT, nhất là các vụ TNGT gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ. Rà soát về tổ chức giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông tại các tuyến đường bộ trên địa bàn; kịp thời thực hiện công tác bảo vệ hành lang - an toàn giao thông đường bộ, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, xử lý các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" TNGT theo phân cấp quản lý. Nghiên cứu, rà soát đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các yêu cầu kỹ thuật trong tổ chức giao

thông, quy hoạch bến xe phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cụ thể, Ban An toàn giao thông thành phố chỉ đạo các ngành, thành viên Ban ATGT thành phố, Ban ATGT các quận, huyện quán triệt nội dung của Chỉ thị số 23/CT-TTg; tiếp tục chỉ đạo về liên quan thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT và triển khai các chương trình, hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch với nội dung hình thức đa dạng, phù hợp với các đối tượng, bảo đảm hiệu quả, thực chất. Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Kế hoạch của UBND thành phố về công tác bảo đảm TTATGT gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg; phối hợp với các cơ quan,

đơn vị liên quan định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, kịp thời báo cáo UBND thành phố đối với những đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện; trên cơ sở tổng hợp đánh giá kết quả triển khai, phát hiện kịp thời các bất cập, các vấn đề vướng mắc phát sinh, tham mưu chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn. Chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm TTATGT đối với các quận, huyện có số người chết do TNGT tăng cao và tình hình TNGT diễn biến phức tạp để kịp thời chấn chỉnh.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Giao thông vận tải (GTVT) nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô-tô; tiếp tục siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô-tô; tăng cường kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm ngay tại các điểm xuất phát. Xử lý nghiêm trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải khi để xuất bến đối với xe quá niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định, chờ quá số người quy định, quá tải trọng xe, xe không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, lái xe không bảo đảm điều kiện điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải, thiếu các giấy tờ theo quy định...

Sở GTVT phối hợp với lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô-tô để xây ra TNGT gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên theo quy định. Sở chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT đến các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ, các lái xe, chủ xe kinh doanh vận tải; trọng tâm là phổ biến Luật Trật tự, ATGT và Luật Đường bộ cùng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong hoạt động kinh doanh vận tải... Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, kiểm định phương tiện;

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, sát hạch, quản lý lái xe và công tác đăng kiểm phương tiện.

Công an thành phố chỉ đạo lực lượng CSGT và các lực lượng khác tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT. Công an thành phố phối hợp với Sở GTVT rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông để kiến nghị điều chỉnh phương án tổ chức giao thông theo từng tuyến, nhất là các tuyến giao thông phức tạp nhằm kịp thời khắc phục các bất hợp lý trong tổ chức giao thông, khắc phục "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" TNGT... Sở Y tế chỉ đạo cơ sở khám sức khỏe cập nhật các trường hợp lái xe dương tính với ma túy và các chất cấm khác trên hệ cơ sở dữ liệu điện tử khám sức khỏe để chia sẻ dữ liệu với ngành công an, GTVT phục vụ công tác quản lý, cấp, đổi giấy phép lái xe và xử phạt vi phạm hành chính. Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện khám sức khỏe cho lái xe; xử lý vi phạm đối với những cơ sở cung cấp giấy khám sức khỏe khi không thực hiện khám đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT, Sở GTVT và các cơ quan liên quan tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho lái xe của đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ được giao trên địa bàn; xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ theo phân cấp xử lý. Công an địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp ô-tô hợp đồng đưa đón trẻ em mầm non, học sinh không bảo đảm điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ, phương tiện không bảo đảm chất lượng. Các quận, huyện phối hợp với Công an thành phố, Sở GTVT và cơ quan quản lý đường bộ, đề xuất xử lý các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" TNGT và các bất hợp lý về tổ chức giao thông trên địa bàn quản lý.

THÀNH LÂN

AI giúp cải thiện hiệu quả dự báo bão

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong dự báo và theo dõi bão. Các mô hình AI có khả năng dự đoán chính xác đường đi của bão nhanh hơn và sớm hơn so với phương pháp truyền thống.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo AI không thể thay thế hoàn toàn các phương pháp dự báo hiện có và vẫn cần sự giám sát của con người, đặc biệt khi đối mặt với thách thức mới do biến đổi khí hậu gây ra.

Ưu việt nhưng chưa hoàn hảo

AI đã chứng minh khả năng dự đoán chính xác đường đi của bão trong năm 2024. Trao đổi với tạp chí *Time*, nhà khí tượng học Matt Lanza nhận xét: "Cộng đồng khí tượng học đang dần chấp nhận mô hình hóa AI, dù trong một số trường hợp vẫn còn do dự, nhưng trong nhiều trường hợp khác thì hoàn toàn đón nhận công nghệ này". AI đã dự đoán được khả năng bão Milton đổ bộ vào khu vực giữa Clearwater và Sarasota của bang Florida sớm hơn 12-18 giờ so với các mô hình khác.

Có thể kể ra một số mô hình AI nổi bật trong dự báo bão đã được biết đến cho tới nay như GraphCast của Google DeepMind, AIFS của châu Âu, FourCastNet của NVIDIA và Pangu-Weather của Huawei. Theo *Time*, GraphCast dự đoán chính xác bão Beryl, cơn bão Đại Tây Dương lớn đầu tiên năm 2024, đổ bộ vào Texas, trong khi mô hình hàng đầu của châu Âu dự đoán nó sẽ đổ bộ vào Mexico. AIFS cũng đã thành công trong việc dự báo đường đi của bão Francine khi nó đổ bộ vào vùng Vịnh.

Tuy nhiên, AI vẫn có những hạn chế. *Time* dẫn nghiên cứu năm 2024 cho biết, mặc dù các mô hình học máy có thể dự báo hiệu quả các đặc điểm quy mô lớn của bão Ciarán ở châu Âu, nhưng chúng không thể phát hiện gió bề mặt gây thiệt hại và các khía cạnh bất thường khác của cơn bão. Các mô hình AI thường đánh giá thấp



Ảnh chụp từ trên cao khung cảnh tại một khu vực ở Fort Pierce, Florida ngày 10-10 sau khi bão Milton ập đến. Ảnh: AFP

Biến đổi khí hậu và những thách thức mới

Biến đổi khí hậu đang tạo ra những thách thức mới trong việc dự báo và ứng phó với bão. *The Atlantic* dẫn lời ông Ryan Truchelut, nhà khí tượng học ở Florida điều hành công ty tư vấn WeatherTiger cho biết, các quy tắc khí hậu của quá khứ không còn áp dụng nữa. Mùa bão năm 2024 chứng kiến những hiện tượng bất thường, gồm cơn bão Beryl hình thành sớm nhất trong lịch sử vào tháng 7, sau đó là khoảng thời gian yên ắng bất ngờ vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 - thời điểm thường là cao điểm của mùa bão. Tuy nhiên, từ cuối tháng 9 trở đi, hoạt động bão lại bùng nổ dữ dội.

The Atlantic dẫn nghiên cứu sơ bộ cho thấy biến đổi khí hậu khiến bão Helene mạnh hơn 10% về lượng mưa và 11% về tốc độ gió. Ông Jeff Masters, chuyên gia về bão ở Michigan, giải thích: "11% nghe có vẻ không nhiều, nhưng sức tàn phá của một cơn bão lại có thể tăng đến 50% mỗi khi tốc độ gió tăng thêm 5%".

cường độ của các cơn bão và đôi khi gặp khó khăn trong việc đo lường lượng mưa.

Ngoài dự báo đường đi của bão, các nhà khoa học cũng đang phát triển các ứng dụng AI để dự đoán các tác động cụ thể của bão. Tại Đại học Florida, nhà khoa học AI Zhe Jiang đang nỗ lực giải quyết vấn đề dự báo nước dâng do bão ảnh hưởng đến bờ biển Florida. Ông Jiang nói với *Time*: "Trong dự báo hiện tại, có thể mất vài giờ để đưa ra dự báo. Nếu chúng ta giảm thời gian xuống còn vài giây, các nhà quản lý

thảm họa có thể lên kế hoạch trước nhiều thời gian hơn và sẽ có thêm nhiều người chuẩn bị tốt hơn để phòng ngừa rủi ro thiệt hại".

Nhiều nhà nghiên cứu khác cũng đang tiến hành các dự án tương tự. Chẳng hạn, một nhà nghiên cứu tại Đại học Miami đang huấn luyện máy tính với hy vọng xây dựng bản sao 3D của các hệ thống bão đang hoạt động, để máy bay không phải bay vào bão để lấy số liệu. Một công ty khác đang sử dụng học máy để cố gắng dự

đoán nơi xảy ra mất điện và có bao nhiêu cư dân có thể bị ảnh hưởng.

Thách thức trong việc truyền đạt rủi ro bão

Mặc dù AI đang mang lại tiến bộ đáng kể trong dự báo bão, các nhà khí tượng học vẫn phải đối mặt với thách thức trong việc truyền đạt rủi ro bão một cách hiệu quả đến công chúng. Theo tạp chí *Weird*, thang đo Saffir-Simpson, được sử dụng để phân loại cường độ bão từ cấp 1 đến cấp 5 ở Mỹ, chỉ dựa trên tốc độ gió mà không tính đến các yếu tố quan trọng khác như kích thước bão, độ cao nước dâng do bão, hay lượng mưa - tất cả đều có thể gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trong chia sẻ với *Wired*, ông Erik Salna, nhà khí tượng học tại Trung tâm Nghiên cứu khí tượng thuộc Đại học Quốc tế Florida, nhấn mạnh: "Công chúng không nên chỉ tập trung hoàn toàn vào con số cấp độ bão". Bởi theo ông, ngay cả khi tốc độ gió giảm, một cơn bão vẫn có thể gây ra lũ lụt và nước dâng nghiêm trọng.

Ông Carl Schreck, nhà khoa học nghiên cứu tại Đại học Bắc Carolina, đề xuất thang đo mới dựa trên áp suất mực nước biển để kết hợp tốt hơn các yếu tố liên quan đến nước. Ông lập luận rằng áp suất thấp làm tăng cả tốc độ gió và kích thước bão, và những cơn bão lớn hơn thường có nước dâng và lượng mưa lớn hơn, theo *Wired*.

Trong khi đó bà Samantha Montano, trợ lý Giáo sư quản lý khẩn cấp tại Học viện Hàng hải Massachusetts, ủng hộ việc loại bỏ hoàn toàn thang đo Saffir-Simpson. Các dự báo bão nên tập trung vào tác động cục bộ ở các khu vực nhất định. Đối với Tampa trong trường hợp bão Milton, những tác động cần cảnh báo là mức nước ngập 15 feet (4,6m) trên đường phố, gió có thể thổi bay mái nhà, và lượng mưa có thể làm quá tải hệ thống thoát nước và phá hủy xe hơi.

TRẦN ĐẮC LUÂN

Chiến lược sức mạnh mềm của Hàn Quốc

Đi cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp tiên tiến, hiện đại, không ngừng tạo ra nhiều sản phẩm công nghệ hàng đầu thế giới, Hàn Quốc vẫn hết sức quan tâm đến đời sống tinh thần của công chúng, trong đó văn học, điện ảnh và âm nhạc là những điểm nhấn để đưa đất nước của Xứ sở kim chi có chỗ đứng xứng tầm trên trường quốc tế.

Để đạt được những thành tựu trong thực tiễn, Chính phủ Hàn Quốc ngay từ sớm đã nhận thức và đánh giá đúng về vai trò của sức mạnh mềm văn hóa đối với sức mạnh tổng hợp quốc gia, trên cơ sở đó đưa ra chiến lược xây dựng sức mạnh mềm với tầm nhìn dài hạn bên cạnh "sức mạnh cứng" trên cơ sở ba nguồn lực chính: văn hóa, tiềm lực kinh tế và chính sách đối ngoại.

Riêng đối với văn hóa, Chính phủ Hàn Quốc luôn đặt yếu tố này ở vị trí then chốt và hết sức chú trọng chiến lược phát triển văn hóa theo những nguyên tắc, mục tiêu rõ ràng, thông qua các cơ quan đa phương, tổ chức chính phủ, phi chính phủ, tổ chức tư nhân cùng các phương tiện truyền thông... Trong đó, đặt mục tiêu đưa hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Hàn Quốc ngày càng trở nên thu hút hơn đối với thế giới, thúc đẩy sự phát triển không ngừng của đất nước về nhiều mặt. Chính vì vậy mà những năm qua Hàn Quốc tạo ra nhiều sự kiện mang tầm vóc thế giới.

Với ý chí kiên cường và cách tiếp cận đúng đắn, nền các sản phẩm văn hóa Hàn Quốc (gồm phim ảnh, truyền hình, âm nhạc, nghệ thuật...) đã thâm nhập sâu rộng vào nhiều quốc gia trên thế giới. "Làn sóng Hàn Quốc" (Hallyu/Hàn lưu) thông qua âm nhạc đại chúng (K-pop) và các bộ phim truyền hình nhiều tập có sức lan tỏa mạnh mẽ dần trở thành trào lưu nổi tiếng khắp châu Á. Financial Times từng nhận định, làn sóng văn hóa Hàn Quốc đã vượt qua các nước châu Á và lan chảy ra toàn thế

giới. Điều này không những mang lại nguồn lợi kinh tế hàng chục tỷ USD rõ rệt mà còn góp phần quảng bá, nâng cao vị thế của Hàn Quốc trên thế giới. Qua đó, người dân ở các nước không chỉ hiểu thêm về văn hóa Hàn Quốc mà còn thấy rõ sức mạnh và thành quả kinh tế của nước này. Trong đó, thành công về lĩnh vực điện ảnh ở tầm thế giới phải nói đến bộ phim "Ký sinh trùng" đoạt giải Oscar. Đặc biệt gần đây, sự kiện gây chấn động Hàn Quốc và làm mức lòng giới văn học châu Á, cũng như thế giới, nhất là các nhà văn nữ, là giải thưởng Nobel Văn học danh giá năm 2024 được trao cho nhà văn nữ người Hàn Quốc Han Kang với những tác phẩm nổi tiếng của bà vào ngày 10-10. Trong đó có thể kể đến như "The Vegetarian", (Người ăn chay), cuốn sách khắc họa những hậu quả bạo lực xảy ra khi nhân vật Yeong Hye từ chối ăn thịt. Tác phẩm này đã trở thành tiêu chuẩn tiếng Hàn đầu tiên giành giải Booker quốc tế. The Guardian dẫn lời Anders Olsson, Chủ tịch Hội đồng giải Nobel, nhận xét về Han Kang: "Cô ấy có khả năng đặc biệt nhận biết sự kết nối giữa tâm hồn và thể xác, sự sống và cái chết. Phong cách sáng tác đầy chất thơ và giàu trải nghiệm giúp cô ấy trở thành một nhà văn cách mạng văn chương đương đại". Với thành công này của Han Kang đã đưa văn học Hàn Quốc có một vị trí xứng đáng trong nền văn học thế giới đương đại.

Có thể nói, việc Chính phủ Hàn Quốc triển khai chính sách cụ thể để tạo dựng nền tảng cho sự phát triển nền văn hóa, trong đó văn học, điện ảnh, âm nhạc cho thấy tầm nhìn về vai trò của sức mạnh mềm trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước. Những kết quả đạt được góp phần khẳng định giá trị bản sắc của một quốc gia trong sự cạnh tranh chung toàn cầu, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Thành công đó đã đem lại cho Hàn Quốc nhiều lợi ích to lớn, tạo nên các giá trị văn hóa mới, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, cũng như nhiều giá trị kinh tế lớn, đưa văn hóa trở thành ngành công nghiệp "mềm mại" và là một trong những trụ cột của nền kinh tế Hàn Quốc.

LÊ MINH HÙNG

Phản hồi

Trong tuần, Báo Đà Nẵng nhận được văn phản hồi kết quả xử lý thông tin phản ánh tại mục Xây dựng nếp sống văn hóa - đô thị của một số đơn vị, địa phương cụ thể:

- **Công văn số 302/CTYQLCD ngày 7-10 của Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng** phản hồi thông tin đăng ngày 1-10 với các nội dung: trên tuyến đường Lê Đại Hành (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ), đối diện số nhà 252, có vỉa hè hư hỏng, mất mỹ quan đô thị và tuyến đường Vạn Tường giao Ấp Bắc (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), băng tên đường Vạn Tường bị mờ chữ, khiến người tham gia giao thông khó quan sát. Ngày 3-10, công ty tiến hành sửa chữa vỉa hè và thay thế băng tên đường tại các vị trí trên.

- **Công văn số 718/UBND-VP ngày 7-10 của UBND quận Thanh Khê** phản hồi thông tin đăng ngày 3-10 với nội dung biến cấm dựng trên vỉa hè trước số nhà 739, đường Trần Cao Vân (phường Thanh Khê Đông), bị cây xanh che lấp hoàn toàn, không thể nhận biết hiệu lực cấm biển. UBND quận chuyển nội dung đến Phòng Quản lý đô thị quận kiểm tra, xử lý. Phòng Quản lý đô thị quận phối hợp đơn vị liên quan tiến hành cắt tỉa cây xanh tại khu vực báo nêu.

- **Công văn số 3358/UBND-VP ngày 8-10 của UBND quận Ngũ Hành Sơn** phản hồi thông tin đăng ngày 24-9 với nội dung tại khu vực gần cầu Đổng Khoa (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), người dân tập tụ ý kết rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường. UBND quận chuyển

nội dung đến UBND phường Hòa Quý xử lý. Thực hiện công văn 3181/UBND-VP của UBND quận, UBND phường chỉ đạo bộ phận liên quan kiểm tra. Theo đó, UBND phường xác nhận vị trí báo nêu thuộc dự án do Công ty CP Địa Cầu làm chủ đầu tư và quản lý, hiện không người ở, xung quanh đất trống, hoang vắng nên xảy ra tình trạng người dân lên lút tập kết rác. UBND phường phối hợp Công ty CP Địa Cầu dọn dẹp và cấm biến cấm đổ rác. Thời gian đến, UBND phường tiếp tục triển khai lực lượng tổ chức tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp tập kết rác không đúng quy định.

- **Công văn 307/CTYQLCD ngày 8-10 của Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng** phản hồi thông tin đăng ngày 3-10, băng tên đường Lý Đạo Thành gần chung cư An Hải 14 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), bị biến dạng, hoesen gỉ, rơi các vít vụn. Ngày 7-10, công ty sửa chữa và thay thế băng tên đường tại vị trí báo nêu, bảo đảm mỹ quan đô thị.

- **Công văn số 728/UBND-VP ngày 8-10 của UBND quận Thanh Khê** phản hồi thông tin đăng ngày 3-10, tấm bảng chỉ dẫn đường ra biển Nguyễn Tất Thành dựng trên vỉa hè gần ngã ba đường Yên Khê 1 - Yên Khê 3 (phường Thanh Khê Tây), bị bong tróc, biến dạng, không rõ nội dung. UBND quận chuyển nội dung đến Phòng Quản lý đô thị quận kiểm tra. Phòng Quản lý đô thị quận phối hợp đơn vị liên quan tiến hành sơn và sửa chữa tấm bảng chỉ dẫn tại vị trí báo nêu.

PHÒNG BAN ĐỌC

Thể thao

VIỆT NAM - ẤN ĐỘ

Cắt chuỗi trận thất vọng

18 giờ hôm nay (12-10), trên sân vận động Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ trong trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 10. Đối đầu đội bóng không được đánh giá quá cao là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik cắt chuỗi trận thất vọng.

Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Ấn Độ xếp thứ 126, kém đội tuyển Việt Nam 10 bậc. Đội bóng đến từ Nam Á có sự chuyển giao quyền lực trên băng ghế chỉ đạo khi HLV Manolo Marquez mới được bổ nhiệm thay người tiền nhiệm Igor Stimac. Nhà cầm quân này từng làm việc ở các đội trẻ của Tây Ban Nha như Espanyol, Las Palmas. Trong 2 trận giao hữu mới đây dưới thời HLV Manolo Marquez, đội tuyển Ấn Độ hòa 0-0 trước Mauritius (hạng 178 thế giới) và thua 0-3 trước Syria (hạng 92 thế giới). Thành tích không quá ấn tượng nhưng nhà cầm quân này vẫn tự tin đội nhà sẽ chơi tốt trước đội tuyển Việt Nam khi đã có những thay đổi mạnh mẽ về lực lượng. Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam từng thắng 3-0 trước Ấn Độ trong giải giao hữu vào tháng 9-2022. Các bàn thắng được ghi bởi Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Văn Quyết. Ngoại trừ Phan Văn Đức, 2 cầu thủ còn lại đều có mặt trong danh sách hội quân của HLV Kim Sang Sik lần này.

Đối đầu đội tuyển Ấn Độ là cơ hội tốt để cọ xát chuyên môn, nên đội tuyển Việt Nam duy trì sự nỗ lực trong tập luyện. Hướng đến trận đấu này, các học trò HLV Kim Sang Sik có trận đấu với CLB Thép Xanh Nam Định và ngược dòng giành chiến thắng 3-2. Các cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam là



Đội tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện hướng đến trận đấu với Ấn Độ. Ảnh: VFF

Nguyễn Thái Sơn và Bùi Vi Hào (cú đúp). Tuy nhiên, đây chỉ là trận giao hữu, chính xác hơn là đấu tập, và những gì diễn ra cho thấy chiến lược của người Hàn Quốc còn rất nhiều việc phải làm. Đội tuyển Việt Nam một lần nữa không thể giữ sạch lưới, thậm chí nhận hai bàn thua trong hiệp 1, khi Thép Xanh Nam Định tung vào sân toàn bộ ngoại binh họ có. Đáng chú ý, cả hai pha thủng lưới đều đến từ tình huống cố định (phạt góc), với Đặng Văn Lâm trong khung gỗ. Hàng thủ đội tuyển Việt Nam không chỉ yếu kém trên số liệu. Màn thể hiện của các cầu thủ cũng đáng báo động, với những bàn thua đến từ nhiều kịch bản khác nhau: sút xa, phối hợp trung lộ, bóng bổng, phản công và sai lầm cá nhân.

Rõ ràng, hàng thủ cần được tổ chức lại. Trước trận đấu dịp FIFA Days tháng 10, HLV Kim Sang Sik tuyên bố đội tuyển ưu tiên kết quả hơn trẻ hóa đội hình. Có thể hiểu, ông rất cần "tích điểm" cho đội tuyển sau loạt tụt dốc trên bảng xếp hạng FIFA. Dù vậy, để mang đến luồng gió mới, đội tuyển Việt Nam rất cần sự năng động, xông xáo, táo bạo và khát khao chiến thắng ở những cầu thủ như: Nguyễn Thái Sơn, Bùi Vi Hào, Nguyễn Đình Bắc hay Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường và cả Nguyễn Quốc Việt, người đang dần trưởng thành để thoát khỏi biệt danh "Vua giải trẻ". Họ có thể là lời giải cho những bế tắc gần đây, bên cạnh những điều chỉnh chiến thuật nhằm tối ưu những con

người HLV Kim Sang Sik đang có. Tất nhiên, bài toán đặt ra cho chiến lược gia người Hàn Quốc là làm thế nào để sử dụng đan xen giữa tài năng trẻ và những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm cho phù hợp.

Dựa trên kinh nghiệm thi đấu và phong độ của các cầu thủ hiện tại, nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik giao vị trí trấn giữ khung thành cho thủ môn Nguyễn Filip. Ở hàng phòng ngự, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Thanh Bình có thể thi đấu tốt bên cạnh những ứng viên đa năng như: Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh. Ở hàng tiền vệ, Đỗ Hùng Dũng có thể đá với Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Thái Sơn. Trên hàng công, đội tuyển Việt Nam có hai chân sút chất lượng là Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Văn Quyết. Trong đó, Nguyễn Văn Quyết rất khát khao thể hiện mình, bởi lâu rồi mới được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, Nguyễn Đình Bắc cũng có phong độ cao, có thể tạo đột biến trước khung thành đội tuyển Ấn Độ.

Qua 4 trận đấu chính thức và giao hữu cùng đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik giành 1 chiến thắng và 3 trận hòa. Cụ thể, đội thắng Philippines 2-0, thua Iraq 0-1 tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á; thua 0-3 trước Nga và 1-2 trước Thái Lan trong dịp FIFA Days tháng 9. Trận đấu với Ấn Độ tới nay có ý nghĩa quan trọng, là bước chạy đà cho ASEAN Cup (tiên thân là AFF Cup) 2024. Do đó, đội tuyển Việt Nam rất cần một chiến thắng để cắt đứt chuỗi trận không như kỳ vọng, đồng thời tìm lại tự tin để hướng về phía trước.

PHIÊN CÔNG

QUẢNG CÁO: ME TRANG COFFEE, SeABank

BIDV: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hải Vân. Vững bước Tiên phong - Đồng hành Phát triển. Địa chỉ: 339 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng - Tel: 0236 3732680 - Fax: 0236 3732666

MB